

มีความโลภและโกรธ จึงทำให้มนุษย์เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมา, จนทำให้โลกมีแต่
วิกฤติการณ์และหายนะภาพไม่ได้เลยเช่นในปัจจุบัน

ดังนั้นวิธีสร้างสันติภาพให้แก่โลกที่ได้ผลแน่นอนและยั่งยืนที่สุดก็คือ **การ
เผยแพร่วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับชีวิตนี้เพื่อให้มนุษย์หายโง่** หรือการสอนให้มนุษย์เกิดความรู้ที่
ถูกต้องว่า **“แท้จริงมันไม่ได้มีตัวเองอยู่จริง มีแต่ตัวเองชั่วคราวเท่านั้น”**, เมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่
เกิดความรู้ที่ถูกต้องว่า แท้จริงมันไม่ได้มีตัวเองอยู่จริงแล้ว ความเข้าใจผิดว่ามีตัวเอง
อยู่จริงก็จะหายไป, เมื่อความเข้าใจผิดว่ามีตัวเองอยู่จริงหายไป ความยึดถือว่ามีตัวเองก็จะ
ลดน้อยลง, เมื่อความยึดถือว่ามีตัวเองลดน้อยลง ความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลงตาม, เมื่อ
ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลง (หรือไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ผู้อื่นแทน) ความโลภและโกรธก็จะ
ลดน้อยลงตาม, เมื่อมนุษย์มีความโลภและโกรธน้อยลง การเบียดเบียนกันก็จะลด
น้อยลง, เมื่อมนุษย์เบียดเบียนกันลดน้อยลง วิกฤติการณ์ของโลกก็จะลดน้อยลง, และเมื่อ
โลกมีวิกฤติการณ์ลดน้อยลงจนโลกกลับคืนสู่ความปกติ สันติภาพก็จะกลับมาปรากฏได้
ใหม่หลังจากที่โลกได้สูญเสียมันไป

จึงขอฝากให้ผู้ที่มิปัญญาทั้งหลาย ทั้งที่มีศาสนาและไม่มีศาสนา ที่ค้นพบความ
จริงของชีวิตแล้ว มาช่วยกันเผยแพร่วิถีชีวิตนี้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และสัตว์รวมทั้งป่าไม้ ที่กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อน ให้พ้นจากความทุกข์ความ
เดือดร้อนและมามีความปกติสุข รวมทั้งช่วยกอบกู้สันติภาพกลับคืนให้แก่โลกกันต่อไป

จบบริบูรณ์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ

“พุทธศาสนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์” จาก www.whatami.net

(ไม่สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน)

คำนำ

ศาสนาเคยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ให้มีความอุ่นใจ เบาใจ สบายใจและหาย
จากความหวาดกลัวจากภัยต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้มาช้านานแล้ว แต่
ในยุคปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ กำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งอยู่นี้ ได้มีบาง
คนมองว่าศาสนาไม่มีความจำเป็นสำหรับชีวิต คือบุคคลเหล่านี้มองว่าศาสนามีแต่เรื่องมงาย
ไร้สาระ, ศาสนาเป็นสิ่งที่ครอบงำชีวิตไม่ให้มีอิสระภาพ, ศาสนาไม่ได้ช่วยให้มีความเข้าใจและ
เห็นแจ้งในชีวิต, และศาสนาไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์ของชีวิตลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไปได้
อย่างแท้จริงเลย ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงได้ละทิ้งศาสนา ที่ตนเองเคยนับถือมาก่อน แล้วมา
ปฎิญาณตนว่าเขา “ไม่มีศาสนา” ไปในที่สุด

หนังสือ “ไม่มีศาสนา” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นสำหรับคนที่ “ไม่มีศาสนา” โดยเฉพาะ
โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะวิธีการศึกษาชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ จนทำให้ผู้ศึกษาเกิด
ความเห็นแจ้งในชีวิต และโลกได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อจากใครๆ
รวมทั้งหนังสือนี้ยังแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของชีวิต โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดย
ไม่ยึดติดกับคำสอนของศาสนาใดๆ หรืออาศัยความเชื่อจากใครๆทั้งสิ้น เรียกว่าเป็น
การศึกษาเพื่ออิสระภาพของปัญญาอย่างแท้จริง และเมื่อผู้ไม่มีศาสนา มีความเห็นแจ้งในชีวิต
ในโลก รวมทั้งดับทุกข์ของชีวิตได้แล้ว ชีวิตก็ย่อมที่จะได้พบกับประโยชน์ หรือสิ่งที่มีคุณค่า
ที่สุดสำหรับชีวิต ที่แม้คนมีศาสนาก็ยังยากที่จะได้พบ อันจะทำให้มีความกล้าหาญที่จะ
ประกาศตนว่าเป็นผู้ที่ “ไม่มีศาสนา” ได้อย่างภาคภูมิใจอีกด้วย

เดชปัญญา ภิภุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีซัง ชลบุรี ประเทศไทย

๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐